

กระทู้ถามที่ ๘๒๔ ร.

สภาผู้แทนราษฎร

๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างสะพานใหม่ที่บ้านกมะโมง

กราบเรียน ประธานสภาผู้แทนราษฎร

ข้าพเจ้าขอตั้งกระทู้ถาม ถามนายรัฐมนตรี ดังต่อไปนี้

ราษฎรได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากสะพานบ้านกมะโมง เชื่อมบ้านน้ำพริก ตำบลยางโกน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีสภาพเก่าใช้งานมานานแล้ว ประกอบกับสะพานแคบมาก และมีราษฎรใช้สัญจรเป็นจำนวนมากเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุได้ ราษฎรจึงมีความเห็นร่วมกันว่าสมควรที่จะดำเนินการก่อสร้างสะพานใหม่ จากเหตุผลดังกล่าว จึงขอเรียนถามว่า

๑. รัฐบาลมีนโยบายหรือมาตรการแก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการก่อสร้างสะพานบ้านกมะโมง เชื่อมบ้านน้ำพริกใหม่หรือไม่ ขอทราบรายละเอียด

๒. หากมีจะเร่งรัดดำเนินการก่อสร้างสะพานให้ใหม่ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ จะได้หรือไม่ หากไม่ได้เพราะเหตุใด ขอทราบรายละเอียด

ขอให้ตอบในราชกิจจานุเบกษา

ขอแสดงความนับถืออย่างยิ่ง

นคร มาฉิม

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาธิปัตย์

จังหวัดพิษณุโลก

คำตอบกระทู้ถามที่ ๘๒๔ ร.

ของ นายนคร มานิม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

เรื่อง ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสร้างสะพานใหม่ ที่บ้านกมะโมง

ข้าพเจ้า นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ขอตอบกระทู้ถาม เรื่อง ขอรับการสนับสนุน
งบประมาณสร้างสะพานใหม่ที่บ้านกมะโมง ของท่านสมาชิกผู้มีความเกียรตินี้ ดังนี้

คำตอบข้อที่ ๑ และข้อที่ ๒

ขอเรียนว่า จากข้อมูลของกระทรวงมหาดไทยทราบว่า การดำเนินโครงการสร้างสะพานใหม่
ที่บ้านกมะโมง เชื่อมบ้านน้ำพริก ตำบลยางโกกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก อยู่ในความ
รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโกกลน ซึ่งได้บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาสามปี
แต่เนื่องจากเป็นโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลยางโกกลน จึงได้ส่งโครงการบรรจุ
ไว้ในแผนของสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพิษณุโลกแล้ว ทั้งนี้ รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวง
คมนาคมโดยกรมทางหลวงชนบทตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วปรากฏว่า สะพานดังกล่าว คือ สะพาน
ข้ามห้วยน้ำบาง บ้านกมะโมง ตำบลยางโกกลน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตั้งอยู่บนทางหลวง
ชนบทสาย พล.๔๐๓๔ แยกทางหลวงหมายเลข ๑๒๔๘ - บ้านแก่งทุ่ง ที่บริเวณ กม. ๗+๑๕๕
สภาพปัจจุบันเป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐ เมตร ก่อสร้างไว้ตั้งแต่ปี
พ.ศ. ๒๕๓๔ สำหรับการแก้ไขปัญหาสะพานมีสภาพเก่าและคับแคบนั้น กระทรวงคมนาคมโดย
กรมทางหลวงชนบทอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแผนปรับปรุงสะพานเก่าและคับแคบที่เป็นจุดเสี่ยง
อันตรายทั่วประเทศ โดยอาจจะพิจารณาก่อสร้างใหม่หรือต่อเติมขยายความกว้างตามความเหมาะสม
สำหรับสะพานข้ามห้วยน้ำบางดังกล่าวจะได้พิจารณาดำเนินการปรับปรุงไปตามลำดับความสำคัญ
เร่งด่วนและกำลังเงินงบประมาณประจำปีที่จะรับการจัดสรรต่อไป และในระหว่างที่ยังไม่ได้
ดำเนินการจะได้ติดตั้งป้ายเตือนเพื่อเพิ่มความระมัดระวังให้กับผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาอีกทางหนึ่งด้วย